

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trải nghiệm mô hình khởi nghiệp tại doanh nghiệp của sinh viên ngành Kinh tế - Tài chính

Ngày 10/04/2024, sinh viên năm 4 ngành Kinh tế – Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã có buổi học môn Entrepreneurship – Khởi nghiệp tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ACE. Buổi học với sự tham gia của hơn 80 sinh viên khóa QH.2020. Tại đây, thầy và trò Trường ĐHN đã được trực tiếp ông Alex Trương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Lưu Ngọc Anh, Tổng Giám đốc công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Quốc tế ACE tiếp

đón, gặp mặt và chia sẻ thông tin. Các bạn sinh viên được đại diện doanh nghiệp giới thiệu chung về công ty, bối cảnh hình thành, quy mô phát triển, và các đối tác hiện tại của công ty. Buổi trao đổi giữa ban lãnh đạo công ty và sinh viên đã diễn ra rất sôi nổi. Đại diện doanh nghiệp đã đưa ra nhiều các câu hỏi để giúp sinh viên hiểu hơn về thực tế khi khởi nghiệp trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Các em sinh viên đã rất hăng hái trong phần trao đổi này.



Tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng học viên quốc tế IFI

Ngày 16/4, học viên quốc tế Khóa 27, chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông minh và Đa phương tiện (SIM) của Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã có chuyến tham quan và trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Dân tộc học Việt

Nam. Đây là hoạt động bổ ích nhằm giúp các bạn tìm hiểu và khám phá đời sống, ngôn ngữ văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Trong chuyến tham quan trải nghiệm này, học viên IFI đồng hành cùng Tiến sĩ Ngô Bích Thu - giảng viên Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam. Họ khởi đầu



bằng việc khám phá tòa Trống Đồng với không gian trưng bày về 54 dân tộc Việt Nam. Tại đây, các học viên được tìm hiểu về đặc trưng văn hóa, ngôn ngữ của các dân tộc và đặc biệt ấn tượng với triển lãm "Voi

ở Tây Nguyên". Cuối cùng, đoàn tham quan khu Vườn Kiến trúc với 10 công trình mẫu kiến trúc truyền thống Việt Nam, tái hiện đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của các cộng đồng dân tộc.